

Số: 9387 -CV/TWĐTN-BQT*Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2022**“V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập
quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản năm 2023”****Kính gửi: Bộ Ngoại giao***

Phúc đáp công văn số 710/BNG-ĐBA ngày 03/3/2022 của Bộ Ngoại giao về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản năm 2023, Trung ương Đoàn trân trọng kính gửi các đồng chí thông tin, cụ thể như sau:

I. Tình hình hợp tác thanh thiếu nhi Việt Nam - Nhật Bản

Trong thời gian qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam và các tổ chức thanh thiếu nhi Việt Nam đã tích cực phối hợp với các đối tác Nhật Bản tổ chức thành công nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác thanh niên trong khuôn khổ hợp tác song phương và đa phương. Với sự hợp tác chặt chẽ của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Văn phòng Nội các Chính phủ Nhật Bản và các cơ quan, tổ chức thanh niên Nhật Bản khác, các chương trình hợp tác thanh niên giữa hai nước được xây dựng toàn diện trên nhiều mặt.

1. Trong khuôn khổ hợp tác song phương:**1.1. Chương trình giao lưu chính trị gia trẻ:**

- Đối tác: Ban Thanh niên, Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản.
- Nội dung hợp tác: Trong những năm gần đây, các hoạt động hợp tác giữa Trung ương Đoàn và Ban Thanh niên thuộc Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản về nội dung giao lưu, hợp tác nghị sĩ trẻ hai nước được thúc đẩy, triển khai một cách mạnh mẽ. Trung ương Đoàn tổ chức đón và làm việc với các đoàn đại biểu nghị sĩ trẻ của Ban Thanh niên, Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản trong năm 2016, 2017, 2019. Đặc biệt, tháng 8/2017, Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ Việt Nam đã phối hợp với Ban Thanh niên Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản tổ chức tọa đàm giữa đại biểu Quốc hội trẻ Việt Nam và nghị sĩ trẻ Nhật Bản tại Việt Nam. Tháng 10/2018, Đoàn đại biểu do đồng chí Lê Quốc Phong, nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, nguyên Trưởng nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ Việt Nam làm Trưởng đoàn thăm và làm việc tại Nhật Bản và có buổi làm việc với các thành viên Ban Thanh niên Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản.

1.2. Chương trình đồng sáng tạo tri thức dành cho lãnh đạo trẻ

- Đối tác: Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam (EOJ).

- Nội dung hợp tác: Từ năm 1995, chương trình được tổ chức với tên gọi là: chương trình Hữu nghị Thanh niên cho thế kỷ 21 - Chương trình Hữu nghị Thanh niên ASEAN – Nhật Bản, năm 2007 đổi tên thành Chương trình đào tạo lãnh đạo trẻ và năm 2015 đổi tên thành Chương trình đồng sáng tạo tri thức dành cho lãnh đạo trẻ (KCCP) do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), Đại sứ

quán Nhật Bản tại Việt Nam phối hợp với Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức.

Tính đến tháng 12/2020, có 2.187 lãnh đạo trẻ, thanh niên Việt Nam đã tham gia các chương trình giao lưu, các khóa đào tạo ngắn hạn tại Nhật Bản nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng trong lĩnh vực quản lý nhà nước, nông nghiệp, du lịch sinh thái, giáo dục, báo chí, môi trường, kinh tế, phát triển nhân lực, đào tạo nghề và nhiều lĩnh vực quan trọng khác. Từ đầu năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Chương trình KCCP đã được chuyển sang hình thức học tập trực tuyến với 08 học viên. Năm 2022, chương trình được thay đổi để thích ứng với tình hình “bình thường mới” là kết hợp học trực tiếp và trực tuyến với sự tham gia tích cực của 36 học viên.

1.3. Chương trình Giao Lưu Phát Triển Thanh Niên Quốc Tế (INDEX)

- Đối tác: Văn phòng Nội các Nhật Bản, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.
- Nội dung hợp tác: Bắt đầu từ năm 2018, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam phối hợp với Văn phòng Nội các Nhật Bản tổ chức các đoàn giao lưu thanh thiếu niên song phương giữa Nhật Bản và Việt Nam (INDEX).

1.4. Các hoạt động hợp tác thiếu nhi hai nước:

- Đối tác: Văn phòng Nội các Nhật Bản, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Tập đoàn Y tế Phúc lợi Xã hội IGL...

- Nội dung hợp tác: Trung ương Đoàn, Hội Đồng đội Trung ương cử đoàn đại biểu thiếu nhi Việt Nam tham dự các kỳ Trại hè Châu Á – Thái Bình Dương tại Fukuoka, Nhật Bản hàng năm; đồng thời tổ chức đón các đoàn đại biểu phụ trách và thiếu nhi từ thành phố Fukuoka sang thăm và giao lưu tại Việt Nam vào năm 2014 và 2016. Hàng năm, Trung tâm hỗ trợ Thanh Thiếu nhi Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Y tế Phúc lợi Xã hội IGL tổ chức đoàn tham dự chương trình giao lưu thanh thiếu niên Việt Nam – Nhật Bản; cử đoàn thanh thiếu niên đi giao lưu tại Nhật Bản theo lời mời của Hiệp hội Asaba. Đây là các hoạt động có nhiều ý nghĩa, góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với thiếu nhi Nhật Bản và quốc tế. Nội dung hoạt động gồm các hoạt động tham quan, giao lưu, trải nghiệm văn hóa thông qua chương trình ở nhà dân...

1.5. Chương trình Giáo dục toàn cầu (GET)

- Đối tác: Tổ chức Phát triển Lãnh đạo trẻ Nhật Bản (DAY)
- Nội dung hợp tác: Chương trình Giáo dục toàn cầu (GET) là hoạt động giao lưu thanh niên Việt Nam - Nhật Bản do Tổ chức Phát triển Lãnh đạo trẻ Nhật Bản (DAY) phối hợp với các đơn vị thuộc Trung ương Đoàn, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam tổ chức trong khuôn khổ hợp tác của Hội Hữu nghị Thanh niên Nhật Bản – ASEAN cho thế kỷ 21 (AJAFA-21). Hàng năm, phía Nhật Bản cử đoàn học sinh, sinh viên tham gia chương trình tại Việt Nam trong vòng 8 ngày nhằm khám phá văn hoá và giáo dục Việt Nam. Bên cạnh những hoạt động như trải nghiệm ở nhà dân (homestay), khám phá văn hoá, lịch sử thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến cùng các tình nguyện viên Việt Nam, đoàn còn tham gia giao lưu, giới thiệu văn hoá Nhật Bản tới các em học sinh tiểu học, sinh viên đại học tại Hà Nội thông qua các trò chơi nhỏ, làm đồ thủ công và giao lưu ngôn ngữ Nhật Bản. Đây là cơ hội để thế hệ trẻ hai nước hiểu thêm và xích lại gần nhau hơn.

1.6. Chương trình SAKURA về Khoa học Công nghệ

- Đối tác: Cơ quan Khoa học Công nghệ Nhật Bản (Japan Science and Technology Agency -JST), Tổ chức Phát triển Lãnh đạo trẻ Nhật Bản (DAY).

- Nội dung hợp tác: Chương trình SAKURA về Khoa học Công nghệ là một chương trình giao lưu dành cho học sinh, sinh viên yêu thích và mong muốn tìm hiểu về khoa học công nghệ. Chương trình diễn ra trong thời gian 10 ngày tại Nhật Bản, dành cho đối tượng là học sinh, sinh viên, sinh viên cao học và mở rộng tới 35 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đối với Việt Nam, đối tượng của chương trình là học sinh Trung học phổ thông có yêu thích và mong muốn tìm hiểu về khoa học công nghệ. Năm 2016, Trung ương Đoàn và Ủy ban Thanh niên đã cử đoàn 17 đại biểu Việt Nam đầu tiên tham dự Chương trình SAKURA về Khoa học Công nghệ tại Nhật Bản từ ngày 06 – 12/12/2016; năm 2019 là lần thứ 2 Việt Nam cử đoàn 17 đại biểu tham gia chương trình. Trong thời gian tham gia Chương trình, đoàn đại biểu đã được tham quan, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm tại rất nhiều mô hình phát triển khoa học công nghệ của Nhật Bản.

Trong năm 2021 và 2022, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Chương trình được tổ chức trực tuyến với sự tham gia tích cực của đại biểu là học sinh, sinh viên hai nước Việt Nam – Nhật Bản (tổng cộng 23 học sinh Việt Nam đã tham gia chương trình trực tuyến).

2. Trong khuôn khổ hợp tác đa phương:

2.1. Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á – Nhật Bản (SSEAYP)

- Đối tác: Văn phòng Nội các Nhật Bản, các cơ quan ngang Bộ phụ trách thanh niên của các nước ASEAN.

- Nội dung hợp tác: Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á – Nhật Bản (SSEAYP) được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận hợp tác vào tháng 01/1974 giữa Chính phủ Nhật Bản với Chính phủ 05 nước Đông Nam Á vào thời điểm đó gồm : Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan. Với việc trở thành thành viên chính thức của ASEAN vào tháng 07/1995, Việt Nam chính thức tham gia chương trình từ năm 1996. Từ năm 2000, Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á – Nhật Bản đã có sự tham gia đầy đủ của 11 nước gồm Nhật Bản và 10 nước ASEAN. Tính đến năm 2019, tổng cộng đã có khoảng 730 cựu thành viên Việt Nam tham gia Chương trình. Năm 2020 và 2021, dưới những ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh COVID-19, Chương trình không được tổ chức theo hình thức truyền thống. Thay vào đó, Văn phòng Nội các Nhật Bản cùng Cơ quan phụ trách thanh niên các quốc gia thành viên ASEAN đã sáng tạo, thích ứng tổ chức các chương trình giao lưu trực tuyến.

2.2. Chương trình giao lưu thanh niên sinh viên Nhật Bản - Đông Á (JENESYS)

- Đối tác: Trung tâm Phát triển Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICE) và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.

- Nội dung hợp tác: Được khởi động từ năm 2007 theo sáng kiến của Thủ tướng Nhật Bản ABE Shinzo, Chương trình giao lưu thanh niên sinh viên Nhật Bản - Đông Á (JENESYS) thu hút sự quan tâm chú ý của đông đảo thanh niên Việt Nam. Với các mục tiêu: thúc đẩy hiểu biết và lòng tin chung giữa nhân dân Nhật Bản và khu vực châu Á - Thái Bình Dương, xây dựng tình hữu nghị và hợp

tác trong tương lai, nâng cao hiểu biết toàn cầu về xã hội, văn hóa, chính trị và quan hệ ngoại giao, đến nay, đã có khoảng 1.800 học sinh, sinh viên, thanh niên Việt Nam là đại biểu của chương trình. Tham gia JENESYS, thanh niên có cơ hội tham dự buổi chào xã giao đại diện Bộ Ngoại giao, chính quyền địa phương; dự thính bài giảng chuyên đề của các giáo sư, chuyên gia Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, xây dựng hòa bình, thể thao...; tham quan các địa danh liên quan đến chủ đề chương trình và các di tích lịch sử, văn hóa tại Nhật Bản; giao lưu với sinh viên và người dân bản địa thông qua chương trình giao lưu tại cơ sở giáo dục, home-stay, home-visit. Kết thúc chương trình, các đại biểu sẽ cùng nhau xây dựng các kế hoạch hành động, tuyên truyền về JENESYS cũng như đất nước Nhật Bản tại quê hương.

Từ năm 2019 đến nay, chương trình được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Đối tượng tham gia là học sinh/ sinh viên thuộc 01 trường phía Việt Nam và 01 trường phía Nhật Bản. Nội dung và thời lượng chương trình giảm còn 1 buổi. Chương trình tạo cơ hội cho các em học sinh giao lưu và tìm hiểu về văn hóa và môi trường học tập của hai nước.

2.3. Câu lạc bộ Cựu thành viên Chương trình Hữu nghị Thanh niên Việt Nam

Nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả các hoạt động giao lưu, đào tạo thanh niên; tập hợp và tổ chức các hoạt động chính thức cho cựu thành viên đã tham gia các chương trình giao lưu thanh niên ASEAN - Nhật Bản; tăng cường quan hệ hữu nghị, sự hiểu biết và hợp tác với thanh niên và nhân dân các nước ASEAN và Nhật Bản, ngày 05/6/2000, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam đã ra Quyết định thành lập Câu lạc bộ Cựu thành viên Chương trình Hữu nghị Thanh niên Việt Nam (VACYF) và giao Trung tâm Phát triển Hợp tác Quốc tế Thanh niên (CYDECO) – Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đầu mối Thường trực triển khai các hoạt động hợp tác chính thức giữa các cựu thành viên Việt Nam với cựu thành viên các nước ASEAN – Nhật Bản (thông qua đầu mối là Hội cựu thành viên các nước). Thành viên của Câu lạc bộ là cựu đại biểu thanh niên Việt Nam đã tham dự các Chương trình giao lưu hữu nghị với Nhật Bản và các nước ASEAN có nhu cầu tự nguyện tham gia các hoạt động của Câu lạc bộ. Tính đến năm 2020, Câu lạc bộ có gần 4.800 thành viên, trong đó Chương trình đào tạo Lãnh đạo trẻ JICA: 2.231 thành viên, Chương trình Tàu Đông Nam Á – Nhật Bản SSEAYP: 730 thành viên, Chương trình Giao lưu thanh niên, sinh viên Nhật Bản - Đông Á (JENESYS): 1.800 thành viên.

Câu lạc bộ là kênh kết nối thường xuyên với các Hội cựu thành viên các nước ASEAN và Nhật Bản để học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng chương trình hợp tác tiếp nối thông qua hai hoạt động thường niên là Hội nghị Hội đồng điều hành (ECM) và Trại Lãnh đạo Thanh niên (RLF), Đại hội Cựu thành viên Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á – Nhật Bản (SIGA) được tổ chức hàng năm luân phiên tại các nước ASEAN và một số hoạt động hội nghị, diễn đàn dành cho cựu thành viên tại Nhật Bản. Năm 2005 và 2015 Việt Nam đăng cai tổ chức SIGA... Quá trình hình thành và phát triển của Câu lạc bộ VACYF có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp nối, lan tỏa những kiến thức, kinh nghiệm quý báu mà thanh niên học tập được ở Nhật Bản, từ đó mở rộng hơn nữa sự hiểu biết

và tình đoàn kết giữa thanh niên Việt Nam với thanh niên Nhật Bản và các nước ASEAN.

2.4. Festival Thanh niên ASEAN – Nhật Bản

Nhân kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản năm 2013, Trung ương Đoàn, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam đã tổ chức thành công Festival Thanh niên ASEAN – Nhật Bản trong khuôn khổ Chương trình đón Tàu thanh niên Đông Nam Á (SSEAYP) tại Tp Hồ Chí Minh từ ngày 14 – 17/11/2013. Chương trình được tổ chức với mục đích chào mừng Năm Hữu nghị Việt - Nhật nói chung và kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao ASEAN – Nhật Bản, 40 năm chương trình SSEAYP được tổ chức nói riêng.

3. Công tác Dự án, thu hút nguồn lực từ các cơ quan của Nhật Bản:

Cuối năm 2020, đầu năm 2021 trước ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Trung ương Đoàn triển khai hoạt động thuộc phần của Dự án: “*Giảm nhẹ tác động của COVID-19 đến nhóm dân số dễ bị tổn thương cũng như đảm bảo tiến độ thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam*” do Chính phủ và Nhân dân Nhật Bản tài trợ với hỗ trợ kỹ thuật của Quỹ Dân số Liên hiệp quốc tại Việt Nam thông qua Ban quản lý dự án VNM9P04, Bộ Nội vụ, cho thanh niên xuất khẩu lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 tại 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị với các hoạt động truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, kỹ năng sống, sức khỏe tinh thần, bạo lực trên cơ sở giới, hỗ trợ chuyển đổi việc làm.

Năm 2020 và 2021, trước ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp Công ty dược phẩm AnGes Nhật Bản tiến hành thử nghiệm vaccine; hợp tác với Công ty Visgene Nhật Bản trong phát triển kit test antigen, góp một phần không nhỏ trong những nỗ lực phòng chống dịch bệnh của nước ta.

Hiện nay, Trung ương Đoàn đã ban hành Quyết định phê duyệt nội dung triển khai “*Dự án xây dựng chương trình giáo dục thanh thiếu niên nhằm mục đích thúc đẩy du lịch trải nghiệm nông thôn Việt Nam*” tại Lạng Sơn phối hợp với Văn phòng JICA Việt Nam và trường Đại học Yamanashi, Nhật Bản; đề xuất các dự án xin tài trợ từ Chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam như: Đoàn Thanh niên tham gia ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo vệ môi trường; Hỗ trợ xây dựng thí điểm mô hình huy động sự tham gia của thanh niên trong chăm sóc Người cao tuổi liên thế hệ trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, Hỗ trợ trang thiết bị đào tạo nghề cho các ngành nghề: May công nghiệp, Tin học ứng dụng, Sửa chữa điện và điện lạnh ô tô,...

II. Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản năm 2023:

Năm 2023 kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản (21/9/1973 – 21/9/2023), là dấu mốc quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng giữa hai nước. Nhằm góp phần củng cố mối quan hệ giữa hai nước, hiện thực hóa Tuyên bố chung “*Hướng tới mở ra một giai đoạn mới của quan hệ Đối tác Chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở Châu Á*”, Ban Bí thư Trung ương Đoàn dự kiến tổ chức các hoạt động hợp tác thanh thiếu nhi giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng các tổ chức

thanh thiếu nhi Việt Nam và các cơ quan, tổ chức đối tác Nhật Bản năm 2023, cụ thể như sau:

1. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền:

- Trung ương Đoàn và các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về thông tin về Nhật Bản và mối quan hệ Việt Nam – Nhật Bản thông qua các Buổi báo cáo thông tin chuyên đề cho cán bộ Đoàn cơ quan Trung ương Đoàn, cán bộ Đoàn, Hội toàn quốc; Triển khai sản xuất các ấn phẩm truyền thông như áp phích, banner hưởng ứng Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản năm 2023, đặt tại cơ quan Trung ương Đoàn.

- Trung ương Đoàn chỉ đạo sản xuất các sản phẩm truyền thông số trên Cổng thông tin điện tử Trung ương Đoàn, App Thanh niên Việt Nam và những thành tựu nổi bật về hợp tác quốc tế thanh niên đã đạt được sau 50 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao với Nhật Bản bằng nhiều hình thức.

- Các đơn vị báo chí, xuất bản của Đoàn xây dựng các tuyến bài, các bài viết chuyên sâu; phối hợp với các đối tác Nhật Bản tổ chức trưng bày, triển lãm các sản phẩm truyền thông của hai nước trên không gian mạng; xuất bản các ấn phẩm liên quan đến hợp tác thanh thiếu nhi hai nước, Nhà Xuất bản Kim Đồng xuất bản và truyền thông bộ truyện tranh Nhật bản về bóng đá Việt Nam ... nhằm thông tin, tuyên truyền về quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng vì hoà bình và thịnh vượng giữa Việt Nam và Nhật Bản; về các hoạt động hợp tác thanh thiếu nhi giữa hai nước.

2. Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác thanh thiếu nhi Việt Nam - Nhật Bản:

- Nghiên cứu tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn nghị sỹ trẻ Việt Nam – Nhật Bản giữa Trung ương Đoàn và Ban thanh niên của Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản; đoàn đại biểu cấp cao Trung ương Đoàn sang thăm và làm việc với các đối tác truyền thống, các cơ quan của Nhật Bản nhằm tìm hiểu về chính sách phát triển thanh niên và làm việc với thanh niên Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở Nhật Bản.

- Phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Cuộc thi tìm hiểu nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết chung về hai nước, thanh thiếu nhi hai nước, trong đó yêu cầu sự tham gia của thanh thiếu nhi toàn quốc. Hình thức tổ chức Cuộc thi có thể là: Cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi hai nước, Cuộc thi thanh thiếu niên Việt Nam – Nhật Bản tìm hiểu về mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước... Lòng ghép các nội dung, câu hỏi về Nhật Bản và mối quan hệ Việt Nam – Nhật Bản vào một số Cuộc thi thường niên của Trung ương Đoàn như Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ.

- Đối với các hoạt động song phương đang triển khai theo cơ chế luân phiên, định kỳ và hằng năm, Trung ương Đoàn, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam và các cấp bộ Đoàn tiếp tục duy trì việc trao đổi, cử và đón các đoàn thanh thiếu nhi Việt Nam sang Nhật và đoàn thanh thiếu nhi Nhật Bản sang Việt Nam. Đối với các hoạt động trong cơ chế đa phương, tiếp tục tham gia một cách tích cực, có trách nhiệm, cử các đoàn đại biểu có chất lượng tốt tham dự các hoạt động hợp tác thanh niên đa phương với Nhật Bản. Chủ trì tổ chức đón tàu Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á – Nhật Bản (SSEAYP) trong năm 2023.

- Lồng ghép các nội dung hợp tác mà thanh thiếu nhi hai nước đang quan tâm, phù hợp với xu thế phát triển của khu vực vào các chương trình giao lưu, hợp tác như: Tọa đàm trực tuyến về khởi nghiệp dựa vào tài nguyên văn hóa bản địa của thanh niên hai nước; Hợp tác đào tạo nghề gắn với việc làm, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chính sách thanh niên, thanh niên khởi nghiệp, thanh niên tình nguyện, nông nghiệp công nghệ cao, kỹ năng 4.0 cho thanh niên, các hoạt động giao lưu văn hóa dành cho thanh thiếu nhi...

- Tổ chức Festival Thanh niên ASEAN – Nhật Bản tiếp nối thành công của Festival Thanh niên ASEAN – Nhật Bản được tổ chức năm 2013 nhân kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản.- Tổ chức Hội nghị Thanh niên Việt Nam – Nhật Bản tại chỗ với sự tham gia của thanh niên, sinh viên Việt Nam và thanh niên, sinh viên Nhật Bản đang sinh sống, học tập và làm việc ở Việt Nam; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao với du học sinh, thanh niên Nhật Bản đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam.

- Trung ương Đoàn tổ chức gặp mặt các thế hệ cán bộ phụ trách hợp tác thanh niên Việt Nam – Nhật Bản hoặc cử đại biểu tham gia các chương trình giao lưu, hợp tác thanh niên Việt Nam – Nhật Bản.

- Triển khai hiệu quả các hoạt động, dự án hợp tác giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các tổ chức thanh thiếu nhi Việt Nam cấp Trung ương và các cơ quan, tổ chức đối tác phía Nhật Bản.

- Nghiên cứu thành lập các câu lạc bộ văn hóa Nhật, tạo không gian sinh hoạt, giao lưu giữa thanh thiếu nhi Nhật Bản và thanh thiếu nhi yêu thích văn hóa Nhật tại Việt Nam, tổ chức các chương trình như dạy tiếng Nhật cho người Việt và ngược lại, dạy nấu món ăn Nhật...

- Các cấp bộ Đoàn tùy vào điều kiện thực tiễn đẩy mạnh các nội dung giao lưu, hợp tác thanh niên với các đơn vị kết nghĩa, đối tác của Nhật Bản; duy trì trao đổi thông tin, điện mừng, chúc mừng nhân những ngày lễ lớn, quan trọng của Nhật Bản và của hai nước; bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, các chương trình giao lưu, hợp tác theo đối tượng, lĩnh vực công tác... với các cơ quan, tổ chức đối tác của Nhật Bản.

- Hội Thanh niên, Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi văn hóa, quảng bá về Việt Nam và quan hệ Việt Nam – Nhật Bản tại các tỉnh, thành phố ở Nhật Bản; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa giữa du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản và thanh thiếu niên địa phương.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT BBT TW Đoàn (để báo cáo);
- Các ban, đơn vị TW Đoàn;
- Các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc;
- Lưu BQT, VP.

**TM. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN
BÍ THƯ**



Nguyễn Tường Lâm